

Công việc làm sạch được tiếp tục tại khu vực nhà máy luyện Everett

Nhà máy luyện Asarco, hoạt động tại Everett trong đầu những năm 1900, gây ra sự ô nhiễm thạch tín và chì rộng lớn ở khu vực phía đông bắc Everett. Ngoài ô nhiễm để lại trên khu vực nhà máy luyện cũ, các mảnh vụn từ nhà máy còn tồn tại trên các khu vực xung quanh, gây ra ô nhiễm đất.

Phòng sinh thái đã quản lý việc làm sạch những khu vực bị ô nhiễm cao nhất từ 1999-2007. Trong năm 2009, Phòng sinh thái nhận được tài trợ thông qua một việc thanh toán phá sản với Asarco để tiếp tục với nỗ lực làm sạch. Việc làm sạch và lấy mẫu đất bị ô nhiễm sẽ được tiếp tục trong vài năm tới. Năm nay chúng tôi sẽ bắt đầu loại bỏ đất của khoảng 23 nhà, phía đông và phía tây của East Marine View Drive gần đường 8th và 9th (xem bản đồ ở trang 2).

Chúng tôi cũng đang thu thập thêm mẫu đất và nước ngầm trong các vùng đất thấp (xem bản đồ ở trang 1). Chúng tôi sẽ công bố một bản báo cáo tóm tắt tất cả các kết quả mẫu thử vào cuối năm nay. Vào đầu năm tới, chúng tôi sẽ tiến hành một Nghiên Cứu Khả Thi để nhìn lại các phương pháp làm sạch.

Bảo vệ gia đình quý vị tránh ô nhiễm

Phần đất bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất tại địa điểm Everett Smelter hiện đã bị loại bỏ hoặc nằm dưới các tòa nhà hoặc mặt đường. Vẫn còn đất có mức thạch tín và chì thấp hơn trong nhiều sân vườn và dần dần có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, trừ khi quý vị hạn chế tiếp xúc ở mức tối thiểu. Cho tới khi dự án dọn sạch hoàn tất, Sở Sinh Thái khuyến cáo quý vị nên tiến hành các biện pháp bảo vệ gia đình quý vị tránh tình trạng ô nhiễm có thể đang hiện diện trong khu nhà của quý vị.

Hãy áp dụng các bước sau đây để bảo vệ gia đình quý vị tránh đất bị ô nhiễm!

- ⇒ Rửa tay thật kỹ trước khi ăn và sau khi làm hoặc nghịch đất. Dùng bàn chải chà để rửa sạch đất ở phía dưới móng tay.
- ⇒ Rửa rau và trái cây trồng ở nhà trước khi ăn để loại bỏ đất có thể dính trên bề mặt. Trồng rau trong các luống đất cao có đất sạch.
- ⇒ Thận trọng nếu làm công việc có chạm vào đất. Mang bao tay và giặt riêng quần áo dơ.
- ⇒ Lau, lau bụi bằng khăn ẩm và hút bụi thường xuyên để lau sạch đất đưa vào trong nhà.
- ⇒ Để giày dép ở cửa hoặc ở bên ngoài để tránh mang đất vào nhà.
- ⇒ Giữ thú nuôi sạch sẽ. Lau sạch bùn đất dính trên người thú nuôi trước khi cho vào nhà. Chải lông và tắm cho thú nuôi thường xuyên. Nên để thú nuôi nằm trong giường riêng.

For more information about this project, call our Hotline at 425-446-1024 or email at Cassandra.Garcia@ecy.wa.gov. More information can also be found online at http://www.ecy.wa.gov/programs/tcp/sites_brochure/asarco/es_main.html.